

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	สยามรัฐ		
Date :	๕ ก.ย. 2549	Page :	๗
		No :	49422509

# 'ภาวิช' ยันมหา'ลัย พอใจจัดอันดับ

## เอกชนติงทำเกินหน้าที่/ล้งเลเข้าร่วมปีหน้า

๓. ศ.(พิเศษ)ดร.ภาวิช ทองโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กออ.) กล่าวถึงกรณีที่ว่าสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ประกาศผลผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยว่า ส่วนใหญ่ยอมรับผลการประเมิน แม้แต่มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มจร.) บางแห่งที่จัดอยู่ในกลุ่มท้ายก็ไม่ได้คัดค้าน มีเพียง 2-3 สถาบันเท่านั้นที่ไม่ค่อยเห็นด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ไม่ได้ทำเพื่อใครหรือเอามัน แต่จะเป็นข้อมูลในการพัฒนาการอุดมศึกษา

ให้เข้มแข็ง ซึ่งเหมือนกับการโยนหินลูกเดียวก็ทำให้เกิดการตื่นตัว และเป็นเรื่องที่สาธารณชนควรจะได้รับรู้ ซึ่งทุกประเทศก็มีการจัดอันดับกัน รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า รู้สึกเฉยๆ เพราะการเป็นสถาบันสาธารณะไม่สามารถห้ามใครประเมินได้ ส่วนตัวคิดว่า การประเมินเป็นการเน้นเพียงบางศักยภาพ อาจจะไม่เห็นภาพรวมของแต่ละสถาบันอย่างแท้จริง ดังนั้น การลงมติวินิจฉัย

วิทยาลัยแม่ใจ (มจ.) กล่าวว่า มจ.น่าจะอยู่ในกลุ่มที่ดีกว่านี้ ถ้าจะดูดัชนีชีวิตที่เฉพาะกลุ่มลงไป เพราะมจ.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีจุดเด่นเฉพาะสาขา แต่เมื่อพูดในภาพรวมก็ต้องยอมรับว่าเราก่อนแอบบางเรื่องเช่นกัน ทั้งนี้ ผลที่ออกมามหาวิทยาลัยจะยอมรับหรือไม่รับเป็นอีกเรื่อง แต่ไม่ยากให้ตกใจ และตนเห็นว่าผลการจัดกลุ่มก็ยังมีส่วนดี

ศ.ดร.จันทร์จิรา วงษ์ขมทอง อธิการบดีมหาวิทยาลัยคริสเตียน กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเอกชนยืนยันตั้งแต่แรกที่จะไม่เข้าร่วมจัดอันดับเพราะดัชนีชีวิตที่น่ามาใช้ไม่ครอบคลุม ไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ส่งให้ สกอ. และที่สำคัญไม่ใช่บทบาทของ สกอ. ที่

ว่าสถาบันใดเป็นอย่างไร ผู้ใช้ข้อมูลต้องพิจารณาให้รอบคอบ อย่างไรก็ตาม คิดว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของสังคมทั่วไปบ้าง แต่ไม่คิดว่าจะรุนแรงต่อการเลือกเข้าศึกษาของนักศึกษา "เพราะส่วนใหญ่เข้าใจสถานภาพของแต่ละสถาบันดีอยู่แล้ว ทั้งที่ไม่สนับสนุนให้ใช้ผลประเมินดังกล่าวในทางลบ แต่ควรใช้ให้เกิดผลทางบวก" ให้เห็นถึงจุดอ่อนจุดต่อของแต่ละแห่งที่รัฐบาลควรเข้ามายุ่งและพัฒนา รศ.ดร.เทพ พงษ์พาณิชย์ อธิการบดีมหา

จะมจัดอันดับ ควรปล่อยให้เป็นที่ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าในปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเอกชนจะเข้าร่วมจัดอันดับหรือไม่ต้องดูก่อน ผศ. นวัตกรรม อธิการบดี มจร.นครปฐม กล่าวว่า เมื่อดูผลการจัดอันดับแล้ว มจร.ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มสุดท้าย แสดงให้เห็นว่า มจร.ยังต้องพัฒนาและปรับปรุงในอีกหลายเรื่อง ดังนั้น รัฐบาลควรที่จะให้ความสนใจ และสนับสนุน มจร.ให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ เพราะถึงแม้เราจะจำกัดทรัพยากรด้านต่างๆ แต่ มจร.ก็ยังคงทำงานเพื่อท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน้าที่ของ มจร.ที่จะต้องทำ